

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๕/๒๑๗๗



สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการ Community – based Poverty Reduction for Lancang – Mekong Cooperation Countries ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๒๖๘๐๓ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการ Community – based Poverty Reduction for Lancang – Mekong Cooperation Countries ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกระทรวงมหาดไทย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการ Community – based Poverty Reduction for Lancang – Mekong Cooperation Countries ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมุ่งเน้นการแบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู้ของประเทศไทยในการจัดการความยากจนโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีชุมชนเป็นฐาน ซึ่งประเทศไทยมีการดำเนินการดังกล่าวมาเป็นเวลานานและมีความพร้อมที่จะส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ในนานาประเทศ ตามแนวทางพัฒนาในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ด้านความมั่นคง และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาค เพื่อดำเนินการจัดการความยากจนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ เห็นควรอนุมัติให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะกรรมการรัฐมนตรีเคยให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีทราบในภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและความเท่าเทียมทางสังคม

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๕๑๘

โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๙๑๕๘

E-mail : Vitpiphon@nesdc.go.th